

Số: /SGDDĐT-VP

Đắk Nông, ngày tháng 7 năm 2024

V/v định hướng nội dung tuyên truyền
trọng tâm tháng 7/2024

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2161-CV/BTGTU ngày 26/6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 7/2024; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Về lĩnh vực thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Thông tin các sự kiện thời sự, chính trị, hoạt động của lãnh đạo tỉnh: thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; hoạt động và nội dung chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Một số nội dung trọng tâm: công tác chỉ đạo, việc triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; hoạt động thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh tại Cộng hòa Bô Đào Nha và Cộng hòa Pháp; Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện; công tác chỉ đạo, phối hợp, xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2024; ...

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: tuyên truyền tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tuyên truyền về các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tuyên truyền về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; kết quả thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trên địa bàn tỉnh gắn với các điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh...

Chủ động hình thành tuyên tin, bài tuyên truyền đấu tranh trên chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, phản bác các luận điệu xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về chính sách đại đoàn kết các dân tộc. Lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của các cấp ủy, đảng, chính quyền các cấp trong chăm lo, thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Chủ động định hướng thông tin liên quan đến: giải quyết vướng mắc liên quan quy hoạch đô thị; giải phóng mặt bằng và xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội

Lĩnh vực kinh tế: đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ: giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Thông tin kịp thời về các nội dung liên quan Dự án đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); công tác chỉ đạo, triển khai phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh...

Lĩnh vực văn hoá - xã hội: tuyên truyền các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông... Một số nội dung trọng tâm: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh; chú trọng biểu dương các tấm gương đạt thành tích cao trong Kỳ thi, nhất là các em học sinh người DTTS, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2024; tăng cường tuyên truyền cảnh báo phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2024. Kết quả phát triển các sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục, thể thao; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh ...

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biển đảo, thông tin đối ngoại

- Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin về chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo tỉnh với Cộng hòa Bô Đào Nha và Cộng hòa Pháp, lan tỏa về những thông điệp tại các diễn đàn; các nội dung trao đổi, phối hợp các đơn vị nhằm quảng bá về vùng đất, con người Đắk Nông và kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân giữa Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulhiri (Campuchia).

4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 7/2024

Triển khai nội dung thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 7/2024, như: kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2024)...

Yêu cầu các trang tin điện tử chú trọng đặt banner tuyên truyền theo định hướng; sử dụng cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam theo quy định; thực hiện cung cấp thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đăng tải lại các bài viết từ Cổng thông tin điện tử tỉnh (daknong.gov.vn), trang thông tin điện tử Sở (daknong.edu.vn) để tăng sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP (H).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Thu